



รายงานผลกการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๙๗๓๗๖๙

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการ พัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ลักษณะเป็นการรวบรวม แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบ ถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การ บริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา / กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริง จำนวน ๑๘๔ โครงการ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ - โครงการ โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นดำเนินการในเขตพื้นที่ ๑๑ โครงการ ซึ่งในการดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานนี้ จะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
➤ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	๑
➤ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ	๑
➤ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการ	๒
➤ ประโยชน์การติดตามและประเมินผลโครงการ	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๕
➤ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๕
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๖
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๗
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๙
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๐
➤ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑๑
ส่วนที่ ๓ ปัญหา /อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๒๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ หรือพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลวาริชภูมิ สามารถสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ซึ่งไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการ

๓.๑ หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

๓.๒ การดำเนินการของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๓.๒.๑ “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๓.๒.๒ ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการ

๓.๓ ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผลโครงการ

๓.๓.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๓.๓.๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ แจ้งมติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตาม ๓.๓.๑ ให้สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ทราบและปฏิบัติพร้อมกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเพื่อสรุปประมวลผล ยกร่างเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๓.๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

๓.๓.๔ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม ๓.๔.๓ แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓.๕ ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๓.๖ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๓.๗ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิได้ทราบด้วย

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิมิมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๔.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๔.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๔.๓ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๔.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๔.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิแต่ละคน แต่ละสำนักงาน หน่วยงานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

๔.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๔.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายละเอียดโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ/ลงนามสัญญา/กันเงินยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ไม่ได้ดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองส่งเสริมการเกษตร	๑๔ ส.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองส่งเสริมการเกษตร	๑๙ มิ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองส่งเสริมการเกษตร	๑๑-๑๒ ก.ย.๖๗	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองส่งเสริมการเกษตร	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๓,๒๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายแม้ว ฝายมีชีวิต) บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ลำห้วยเหล็กไฟตอนบน บริเวณน่านายจรัส อินอุ่นโชติ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๕ ม.ค.-๒๕ มี.ค.๖๗	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการขุดลอกหนองลุมพุก บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๒	งบกลาง กรมส่งเสริมฯ	กองช่าง	-	๔๙๙,๐๐๐	-	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๗	โครงการขุดลอกหนองโจด บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๒	งบกลาง กรมส่งเสริมฯ	กองช่าง	-	๔๙๙,๙๐๐	-	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๘	โครงการขุดลอกหนองม่วง บ้านซอนสว่าง หมู่ที่ ๘	งบกลาง กรมส่งเสริมฯ	กองช่าง	-	๔๑๘,๐๐๐	-	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๙	โครงการขุดลอกหนองโพน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔	งบกลาง กรมส่งเสริมฯ	กองช่าง	-	๔๙๘,๐๐๐	-	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘ (บริเวณลำห้วยเหล็กไฟตอนบนจุดที่ ๕)	งบกลาง กรมส่งเสริมฯ	กองช่าง	-	๘๐๕,๙๐๐	-	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาใต้ดินและระบบท่อส่งกระจายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านหนองแวง หมู่ ๙ หนองแวงคำ หมู่ ๑๙	งบกลาง กรมส่งเสริมฯ	กองช่าง	-	๙,๙๙๐,๐๐๐	-	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					๑๒,๙๗๐,๘๐๐	๒๕๓,๒๗๐	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการจัดงานต่าง ๆ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๘,๔๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๒๗ พ.ย.๖๗	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๓,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑๙ ก.ค.๖๗	๗๐,๐๐๐	๖๙,๗๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสืบสานงานภูไทรำลึก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๖ เม.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๗,๗๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ ๕ ในการดำเนินการประเพณีเลี้ยงผีหมอเหยา	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบหมู่ ๕ ในการดำเนินงานบุญประทายข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ ๑๗ ในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญประจำปี	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ ในการดำเนินงานบุญบั้งไฟประทายข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ ๘ ในการดำเนินงานบุญประทายข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ ๑๓ ในการดำเนินงานบุญประทายข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ ๑๘ ในการดำเนินงานบุญประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ ๓ ในการดำเนินงานบุญบั้งไฟล้านนมัสการพระธาตุศรีมงคล	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ ๑๒ ในการดำเนินงานบุญประทายข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ ๑๐ ในการดำเนินงานประเพณีเลี้ยงผีหมอเหยา	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนไผ่ หมู่ ๑๐ ในการดำเนินงานบุญประเพณีข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ ๑๑ ในการดำเนินงานบุญประเพณีข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๙ ในการดำเนินงานบุญประเพณีข้าวเปลือก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔ ในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญประจำปี	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ ๖ ในการดำเนินงานโครงการจัดงานบุญประเพณี	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ก.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว					๘๔๐,๐๐๐	๘๒๙,๔๑๕	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑๓ ม.ค.๖๗	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๒๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกอบ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๑๔๔,๐๐๐	๗๗,๕๒๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๑๙๑,๐๐๐	๑๔๐,๓๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๒๐๓,๐๐๐	๑๒๗,๖๐๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไผ่	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๒๒๗,๐๐๐	๑๗๑,๗๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๙๙๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๒๓๙,๐๐๐	๑๘๒,๒๙๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระธาตุศรีมงคล	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๓๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดตะกอบ ตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๖๐๘,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว ตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๔๘๖,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนไผ่ ตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๕๒๘,๐๐๐	๔๖๑,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวง ตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๔๓๓,๐๐๐	๓๙๔,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยบาง ตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๕๖๔,๐๐๐	๕๔๙,๘๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าโพหนองฯ ตามโครงการอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๕๖๔,๐๐๐	๕๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการอาหารเสริม (นม) แก่ศพด.และโรงเรียนในเขตตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๑,๗๔๓,๐๐๐	๑,๓๕๑,๙๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ ๓ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ ๔ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ ๕ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ ๖ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ ๗ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ ๘ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ ๙ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพไผ่ หมู่ ๑๐ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ ๑๑ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ ๑๒ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ ๑๓ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ ๑๔ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ ๑๕ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ ๑๗ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ ๑๘ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ ๑๙ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ ๒๐ ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๓ ม.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๑ พ.ค.-๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการเดิน วิ่ง ปั่น สร้างสุขภาพ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๒๕ พ.ค.๖๗	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	กิจกรรมบริการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๑-๑๔ มี.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๒๑ ก.พ.๖๗	๔๘,๒๐๐	๒๕,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๑๗,๔๐๐,๐๐๐	๑๖,๓๙๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	เบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๙,๐๐๐,๐๐๐	๗,๑๑๗,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	๑๐ เม.ย.๖๗	๖๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อ.วาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	๑๓ พ.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๒	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน (หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกไม้ทางมะพร้าว)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	๑๑ ก.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	๒๗ มี.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน (การทำปาฟองโก)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	๖ ส.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบล จำนวน ๒ หลัง	งบ กิ่งกาชาด อำเภวาริชภูมิ	กองสวัสดิการสังคม	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบล จำนวน ๒ หลัง	งบ พมจ.สกลนคร	กองสวัสดิการสังคม	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลวาริชภูมิ - กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสุกร บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงสัตว์สุกร บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลา บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงโค บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท	เงินทุนหมุนเวียน เศรษฐกิจชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑ พ.ย.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเลี้ยงโค บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงปลาดุก บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเกษตรกรปลูกแตงโมบ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงตักแตน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงตักแตน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงโค บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 						
๔๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๑๖-๑๗ มี.ค.๖๗	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	๒๐ ก.พ.๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	-	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน					๓๕,๖๓๘,๒๐๐	๓๑,๕๙๘,๕๓๙	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการ คลองสวย น้ำใส (ขุดลอกหนองไข่มุน บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๓ เม.ย.-๒๓ พ.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการธนาคารและการคัดแยกขยะ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	๒๓ ก.ค.-๑๖ ส.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๔๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑๕-๒๐ มี.ค.๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๙๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑๐ ก.ค.๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๕ ก.ค.๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัด อบต.สัญจรพบประชาชน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑-๑๔ มี.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๙,๖๙๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง อบท.ตามกฎหมายกำหนด	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	-	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองคลัง	๑๕ มี.ค.-๑๕ ก.ค.๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๓๑ ก.ค.-๒๙ ก.ย.๖๗	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	-	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๒๕-๓๐ มี.ค.๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๖๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการรณรงค์ถนนปลอดภัย	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	-	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๒๓ ธ.ค.๖๖-๒๐ เม.ย.๖๗	๘๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีความจำเป็นเร่งด่วน(เงินสำรองจ่าย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	กิจกรรมจิตอาสาประจำ อบต.วาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๔-๘ ก.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	สำนักปลัด	-	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕ (สายบ้าน อ.นิสัย เหมะธูลิน-ทุ่งนา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๒๕.๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (สายน้ำประปา-สวน ส.อ.สุริยงค์ หัศกรรจ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๒๑.๙๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (สายหนองหญ้าปล้อง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๒,๐๘๖.๙๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (สายบ้านสวน ร.ต.ท.โชติ โง่นแง่น)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐	๓๖,๘๑๒.๕๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร บ้านธาตุหมู่ที่ ๓ (สายนายทองอยู่ เคนพลต่อจากบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๗,๙๒๗.๐๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (สายสวนยางนายเพ็ง พาเมือง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๕๗.๔๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสอง สว่างสาธารณะ บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (สายบ้านนางแสงเดือน จันจำปา-นายสมัย อุปสรรค์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๘.๕๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านซอนสว่าง หมู่ที่ ๘ (บริเวณศาลา อเนกประสงค์หนองคำลี)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๔ ก.พ.- ๑๔ พ.ค.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๗ ก.ค.-๑๕ ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ต่อจากเดิม บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๗ ก.ค.-๑๕ ก.ย.๖๗	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านภูแฉะ หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๗ ก.ค.-๑๕ ก.ย.๖๗	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ (ถนนสายไปหนองอ้น)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๖ มี.ค.-๒๔ พ.ค. ๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายข้างบ้านนายประวิณ เหมะจุลิน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๖ มี.ค.-๒๔ พ.ค. ๖๗	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายทางเข้าบ้านนายสุคนธ์ โฮมวงค์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๖ มี.ค.-๒๔ พ.ค. ๖๗	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนายบุญรักษา สุทธิอาจ-ข้างโรงพยาบาลวาริชภูมิ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๖ ก.พ.-๖ พ.ค. ๖๗	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (สายหน้าโรงพยาบาลวาริชภูมิ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๖ มี.ค.-๒๔ พ.ค. ๖๗	๙๙,๐๐๐	๙๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาตโปนไฟ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายไปวัดป่าภูน้อย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๙ เม.ย.-๘ มิ.ย. ๖๗	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาตโปนไฟ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายหน้าบ้านนางประดิษฐ์ สัพโส)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๔ ก.พ.- ๑๔ พ.ค.๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนสายหน้าบ้านนางไกรสร-ถนนน้ำประปา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๖ มี.ค.- ๒๔ มิ.ย.๖๗	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายไปหนองลุมพุก)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๒ มี.ค.-๒๑ พ.ค.๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูณะ หมู่ที่ ๑๑ (ถนนสายบ้านนายเซ็ง หวลสีไทย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๒ มี.ค.-๒๑ พ.ค.๖๗	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ (ถนนสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจากงบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๔ ก.พ.- ๑๔ พ.ค.๖๗	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายทางเข้าสวนนายบุญพล โอพาตะวงศ์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๖ มี.ค.-๒๕ พ.ค.๖๗	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๖,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๔ (ถนนสายข้างบ้านนายพนม แก้วคำแสน-บ้านนายวิทยา สัพโส)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๖ มี.ค.-๒๕ พ.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบางหมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายนานาวัน-ห้วยน้ำเค็มต่อจากงบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๖ มี.ค.-๒๕ พ.ค.๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (ถนนสายสวนยางนางวิรัช กลมกระโทก)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๖ มี.ค.-๒๕ พ.ค.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (ถนนสายบ้านนายทักษิณ มุงเพี้ย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๖ มี.ค.-๒๕ พ.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนถมดิน บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๘ (ถนนสายไปหนองม่วง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔ ม.ค.- ๔ มี.ค. ๖๗	๘๔,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนถมดิน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (ถนนสายรอบป่าช้าเก่า)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔ ม.ค.- ๔ มี.ค. ๖๗	๗๘,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายหลังวัดโนนสะเคียน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๙ มิ.ย.- ๑๘ ส.ค.๖๗	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕ (สายบ้าน อ.นิรมล ศรีพรหมษา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๐ ก.ค.- ๘ ก.ย.๖๗	๘๗,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนายกำจัด ชั้นละต่อจากงบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๙ มิ.ย.- ๑๘ ส.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (สายหน้าบ้านนางสำเนียง วารีย์-บ้านนางสุวรรณหงส์)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๐ ก.ค.- ๘ ก.ย.๖๗	๒๔๔,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (สายหน้าโรงเรียนบ้านโพนไผ่ต่อจากงบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๗ ก.ค.-๑๕ ก.ย.๖๗	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (สายหน้าบ้านนางคำแพง เหมะจุลิน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๕ มี.ค.- ๔ พ.ค. ๖๗	๒๕๗,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (สายหน้าบ้านนางโสภะ มาหาเสนา-บ้านนางบังอร สอนนุชาติ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๐ ก.ค.- ๘ ก.ย.๖๗-	๑๖๘,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑ (สายข้างบ้านนางพวงมาลัย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๙ มิ.ย.- ๑๘ ส.ค.๖๗	๙๒,๐๐๐	๙๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายลำ สอนไชยยา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๗ ก.ค.-๑๕ ก.ย.๖๗	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ (สายข้างบ้านนางไอรดา-บ้านนางรุ่งสุริยา ศรีระวรรณ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๕ ก.พ.-๑๕ เม.ย.๖๗	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๕๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๙ (สายข้างบ้านนายเข้มทอง ปากดี-บ้านนายแหวน โพธิ์ชัย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๕ ก.พ.-๑๕ เม.ย.๖๗	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๑๙ (สายสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-วัดถ้ำพระบาง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๕ ก.พ.-๑๕ เม.ย.๖๗	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (สายบ้านสำรอง-ถนน๒๒๗ ต่อจากงบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๕ มี.ค.- ๔ พ.ค. ๖๗	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ (รอบเมรุ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๙ เม.ย.-๘ มิ.ย. ๖๗	๘๖,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (หน้าวัดพระธาตุศรีมงคล)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๖ มี.ค.-๒๔ มิ.ย.๖๗	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๙	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ (ถนนสายไปสามแยกไปวัดป่า-บ้านนายดวงตา ผ่องใสศรี)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๖ มี.ค.-๒๔ มิ.ย.๖๗	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๐	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๑๗ (ถนนสายคุ้มนาคำบอน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๖ ก.พ.-๖ พ.ค. ๖๗	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๑๗ (ถนนสายหน้าบ้านนางรัชดากร พงนา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๖ ก.พ.-๖ พ.ค. ๖๗	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๒	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๑๗ (ถนนสายหน้าบ้านนายทวีศักดิ์ ศรีสำราญ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๙ เม.ย.-๘ มิ.ย. ๖๗	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๓	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๑๗ (ถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่รำไพต่อจากงบเดิม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๖ ก.พ.-๖ พ.ค. ๖๗	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔	โครงการจ้างเหมารถเกรดเตอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๕ ก.ย.-๒๔ ธ.ค.๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๖๕	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ถนนลาดยาง ถนนแอสฟัลติกส์,ถนนลูกรังในเขตตำบลวาริชภูมิ	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๗ ก.ย.-๒๗ ต.ค.๖๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๕๐๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๖๖	โครงการต่อเติมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕ (หลังบ้าน อ.นิสัย เหมะจุลิน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๓ เม.ย.-๒๒ มิ.ย.๖๗	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๕ (สายหลังบ้าน อ.นิสัย เหมะธูลิน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔ ม.ค.-๔ มี.ค. ๖๗	๙๓,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายข้างสวนนายอัคเดช พจนา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔ ม.ค.-๔ มี.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ (ถนนสายไปหนองม่วง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔ ม.ค.-๔ มี.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายต้นไทร-นายนายชาติรี สังวร)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔ ม.ค.-๔ มี.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายตาดโพนไผ่-ดงสว่าง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔ ม.ค.-๔ มี.ค. ๖๗	๖๕,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายตาดห้วยเป็กสวนนายจำรัส อินอุ่นโชติ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔ ม.ค.-๔ มี.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายหน้าโรงเรียนนายผ่านชัย บุญรักษา)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔ ม.ค.-๔ มี.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ที่ ๓ (ถนนสายนายนายเชาวฤทธิ์ เจริญชัย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๕ ม.ค.-๒๕ มี.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนสายนางางดำรงพลจางวาง-นายนายสียา เจริญชัย)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๕ ม.ค.-๒๕ มี.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนสายห้วยเหล็กไฟเก่า)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔ ม.ค.-๔ มี.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายไปภูอ่างสอ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๕ ม.ค.-๒๕ มี.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายไปหนองแขง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๕ ม.ค.-๒๕ มี.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (ถนนภายในหมู่บ้าน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๔ ม.ค.-๔ มี.ค. ๖๗	๘๐,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๘๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (ถนนสายบ้านเหล่า-วาริชภูมิ)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๕ ม.ค.-๒๕ มี.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ (ถนนสายออกจากหมู่บ้าน-หนองไผ่)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒๕ ม.ค.-๒๕ มี.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายหน้าบ้านนางทองสา ไพเรืองโสม)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๕ ก.พ.-๑๕ เม.ย.๖๗	๑๘๗,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (สายหลังวัดโนนสะเคียน)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๕ ก.พ.-๑๕ เม.ย.๖๗	๙๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ (ถนนสายขึ้นวัดถ้ำพระบาง)	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๕ ก.พ.-๑๕ เม.ย.๖๗	๒๑๔,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๕	โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๖ ก.ค.-๑๔ ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ ถึงบ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร	งบพัฒนา อบจ. สกลนคร	อบจ.สกลนคร	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	๒,๐๒๑,๐๐๐	๒,๐๒๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน กุดตะกาบหมู่ที่ ๕ กุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ ๑๗ หนองแวง หมู่ที่ ๙ ต.วาริชภูมิ พร้อมติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจปี ๒๕๖๗	กองช่าง	๒ ก.ค.- ๒๙ พ.ย.๖๗	๙,๙๖๕,๐๐๐	๙,๙๖๕,๐๐๐	กันเงินเบิกจ่าย งบประมาณ ๒๕๖๘
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายภูดินแดง)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	๒ ส.ค.- ๑ ต.ค. ๖๗	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายภูอ่างสอ)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	๒ ส.ค.- ๑ ต.ค. ๖๗	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ ๑๘ คุ่มใหม่ (สายขอยลำห้วยเสด)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	๒ ส.ค.- ๑ ต.ค. ๖๗	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายห้วยบาง-ห้วยน้ำเค็ม)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	๒ ส.ค.- ๑ ต.ค. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงาน อบต.วาริชภูมิ	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	-	๔๙๙,๐๐๐	๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔๓	โครงการขุดลอกคันคูดินหนองก้านเหลือง บ้านดงสีชมพู หมู่ที่ ๑๓ (ด้านติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑๘)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	-	๖๐,๐๐๐	๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔๔	โครงการขุดร่องน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ ๕ (ถนนสายหนองยิงมั่ง)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	-	๑๒,๐๐๐	๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔๕	โครงการขุดร่องน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑ (ถนนสายน้ำคำ)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	-	๗,๐๐๐	๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔๖	โครงการขุดร่องน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ ๑๙ (ถนนบริเวณสามแยกหลังศพด.บ้านหนองแวง)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	-	๕,๐๐๐	๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ถนนภายในหมู่บ้าน)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	-	๖๓,๐๐๐	๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ ๗ (ถนนสายกุดพร้าวโคกสนุกทางไปนายนายสุพจน์ ไชตมาสัย)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	-	๒๑,๐๐๐	๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน	งบประมาณที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	
๙๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๘ (ถนนสายหนองม่วง)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	-	๔๙,๐๐๐	๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านโพธิ์ไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายแยกวัดป่าภูเงิน)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	-	๒๘,๐๐๐	๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนน บ้านภูและ หมู่ที่ ๑๑ (ถนนสายบ้านภูและ-ถนนหลัง อบต.วาริชภูมิ)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	-	๒๔,๐๐๐	๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๑๐๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนนบ้านตาดโพธิ์ไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายฝายผู้ใหญ่สกล) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	-	๙๓,๐๐๐	๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อลอดถนนบ้านตาดโพธิ์ไผ่ หมู่ที่ ๑๘ (ถนนสายภูดินแดง บริเวณนายนเจริญ พงนา)	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	-	๓๙,๐๐๐	๐	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล						๒๓,๐๘๒,๐๐๐	๒๒,๐๒๓,๓๖๕	
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนา						๗๒,๖๕๑,๐๐๐	๕๔,๘๒๑,๙๘๙	

ส่วนที่ ๓

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ประกอบด้วย

๑) ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วัตภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

๒) ปัญโรคระบาดต่าง ๆ ที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่าง ๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็ก โรคลัมปีสกิน โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคระบาดต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานเป็นอย่างมา

๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ทำให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพเพื่อให้เพียงพอแก่การดำรงชีวิตในครัวเรือน

๔) ปัญหาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีระเบียบกฎเกณฑ์มากเกินไป ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

๕) ปัญหางบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน..... ๑๘๔.....โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ๗๒,๖๕๑,๐๐๐.....บาท

๒.๒ ข้อสังเกต

๒.๒.๑ พบว่า สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม กองส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ยังไม่เห็นความสำคัญในการนำข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หรือการแสวงหาและบันทึกรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เห็นได้จากข้อมูลตามโครงสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ๓ ส่วน (ไม่นับส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล) ข้อมูลศึกษาเชิงปริมาณเปรียบเทียบตามรายการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน คະແນນທີ່ໄດ້ໃນຖານ ຈຳນວນ ກະແນນ ຕໍາເລີຍ ທີ່ມີຂໍ້ມູນ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນການພັດທະນາ ທ້ອງຖິ່ນມີ ກະແນນ ຢູ່ທີ່ ຣ້ອຍ ລະ ๙๒.๐๐

๒.๒.๒ พบว่า กองการศึกษา ให้ความสำคัญกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน น้อยที่สุด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒.๓ พบว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด ข้อมูลสาธารณสุขในพื้นที่มีโรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง แต่ไม่มีรายละเอียดที่สำคัญสำหรับประชาชนเพื่อให้เข้าถึงโรงพยาบาลได้ ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสำคัญของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ เช่น มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคด้านใด จะเดินทางไปโรงพยาบาลได้อย่างไร จุดศูนย์กลางที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ไม่ได้ระบุข้อมูลเพื่อประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น

๒.๒.๔ พบว่า กองช่าง ไม่แสดงให้เห็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ในการสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นและในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิมีโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดในการจัดทำโครงการเพื่อการบริการสาธารณะ ซึ่งใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิและการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อันจะนำไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และข้อมูลพื้นฐานจำนวนถนน แหล่งน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิไม่ชัดเจน

๒.๒.๕ ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ พบว่า ไม่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ให้เกิดความชัดเจนในความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันเท่าที่ควร

๒.๒.๖ จากข้อมูล พบว่า มีการดำเนินการการใช้กรอบการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือกรอบการวิเคราะห์อื่น ๆ แต่ไม่เป็นปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร

๒.๒.๗ มีการลงข้อมูลเพื่อประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิและการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องเท่าที่ควรกับโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเท่าที่ควร

๒.๒.๘ การลงรายละเอียดในเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการลงรายละเอียด เช่น โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ลงรายละเอียดเป้าหมายว่า “อปพร.ในตำบล” รายการที่ลงดังกล่าวไม่สามารถจำเพาะเจาะจงลงได้ว่าจะนำไปสู่การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร งบประมาณเท่าใด ดำเนินการที่ใด ฯลฯ

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงานภารกิจของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม กองส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ และฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๒.๓.๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิประกาศกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๒.๓.๓ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ และสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ และฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิด้วย

๒.๓.๔ การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๒.๓.๕ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ควรกำชับหรือมีบทลงโทษข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูล ส่งข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถูกต้องลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้

๒.๓.๖ สำหรับครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์หรือวัสดุตั้งกล่าวให้ชัดเจน

๒.๓.๗ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิในปีหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสและ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ

๒.๓.๘ กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมินั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓.๙ การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ หน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ

กล่าวโดยสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม๒๕ กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมินำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ดังนั้น นายองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ หน่วยงานภายในได้แก่สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม กองส่งเสริมการเกษตร และฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิตลอดไป
